

Thư Của Gb. Trương Thanh Công, Giáo Xứ Thới Thạnh, Cần Thơ (7/11/2007)

From: GB. CONG < congcanttho@gmail.com > To: paulus caritas < stpaulfamilyofcharity@yahoo.com > Sent: Wednesday, November 7, 2007 6:11:17 PM
Subject: Re: Thu Tham. Chi UYEN NGUYEN kính men, Nhân duoc mail của Chi khá lâu rồi, nhưng Em chưa hồi âm được. Kính mong Chi thông cảm và thu hồi. Hôm nay Em hạnh phúc hồi âm và kính thăm Chi cùng gia đình được mạnh khỏe, bình an trong ơn Chúa. Em cũng xin kính thăm Cha Phanxico Đức Hưng và toàn thể Gia Đình Bắc Ai Thánh Phaolô, xin Chi vui lòng chuyển lời giúp Em. Thời gian qua, tình trạng sức khỏe của Em không khá quan, lại thêm công việc xây dựng tại họ đạo bé bỏng qua, nên Em không lấy được hình ảnh trong Giao điểm để gửi sớm như Chi đề nghị, mặc dù sinh hoạt của giao điểm vẫn tiến triển tốt. Mọi ngày, một Thầy Đại chung sinh giúp chúng em làm một clip video ngắn 12', phong phú về sinh hoạt của Giao điểm Long Xuyên - Giai Xuân. Em tìm cách gửi đi rất lâu, nhưng không tiến, vì phải qua kiểm duyệt của Nhà nước. Nay Em tìm được cách upload phim này lên internet, ai cũng có thể xem được. Em xin giới thiệu trang web của Quý Anh Chi Em có thể theo dõi. Và từ nay, nếu tiến, Em sẽ tiếp tục upload thường xuyên nhưng công tác, sinh hoạt, hoàn cảnh và nhu cầu của ba con trong Giao điểm theo phương thức này, để Quý An nhận & Than huu quan tâm có thể đề dăng theo dõi. Xin Chi vui lòng giới thiệu giúp chúng em. Em hết lòng cảm ơn Chi.

Giao điểm Long Xuyên - Giai Xuân trên internet : - Hoặc link trực tiếp vào địa chỉ này
< http://youtube.com/results?search_query=Giao+diem+Long+Xuyen
> -----
Chúa ban phúc lành cho Chi cùng gia quyến. Chúng em bên này lúc nào cũng nhớ đến các An nhận & Than huu trong kính nguyện, nhất là trong các Thánh lễ chúa nhật. Chúng em cũng luôn cần đến sự giúp đỡ của Quý An nhận & Than huu xa gần, để có thể chăm sóc cho ba con về phần hơn cũng như phần xác. It dong kính thăm Chi và Gia đình Bắc Ai Phaolô. USA.
Kính men, GB.Trương Thanh Công và At. Nguyễn Phi Hùng. Nhà thờ Thánh Phaolô,
Giao xứ Thới Thạnh, Giao phận Cần Thơ, Việt Nam
http://conduongtinhyeu.org/D_1-2_2-126_3-126_4-206/